

## **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾN HÀNH THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI THÀNH PHỐ AICHI – NHẬT BẢN.**

Thành phố Aichi của Nhật Bản và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 9 đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác trong quản lý của hệ thống giao thông, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng tần suất các chuyến bay và trao học bổng của Nhật Bản.

Omura Hideaki, chủ tịch thành phố Aichi, nói Aichi là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản với sự phát triển mạnh mẽ của ô tô, hàng không và robot công nghiệp. TP Aichi đã thành công trong việc chuyển giao các quyền hoạt động hệ thống giao thông cho các doanh nghiệp tư nhân và nó sẽ có lợi cho hoạt động của hệ thống giao thông của TP.HCM nếu có một sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên trong tương lai.

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất thứ sáu của thành phố với hơn 800 dự án, một con số khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên. Ông dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp từ TP Aichi để thiết lập cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh cho nhu cầu lớn của thành phố để phát triển công nghiệp và sức mạnh công nghiệp của quận cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). TP.HCM sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chế biến và công nghệ cao. Thành phố này đang kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực.

Tại một cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải Hà Nội hôm thứ Hai, Ông Hideaki đề nghị các hãng hàng không Việt tăng tần suất bay giữa Việt Nam và Nagoya cũng như các tuyến đường mới mở nối liền các thành phố lớn của Việt Nam và các thành phố của Nhật Bản.

Ông Hideaki còn cho biết có khoảng 13.000 người dân có nguồn gốc Việt, làm việc và học tập tại Aichi, số lượng lớn thứ hai sau khi Tokyo. Hơn 150 doanh nghiệp đến từ các thành phố bao gồm Toyota đã đầu tư vào Việt Nam.

Do đó, ông kêu gọi các hãng hàng không địa phương để tăng số lượng các chuyến bay giữa TP.HCM và Nagoya và khởi động dịch vụ mới giữa các thành phố lớn như Đà Nẵng đến Sân bay quốc tế Chubu ở Aichi để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và thúc đẩy quan hệ thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ông Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại và du lịch theo yêu cầu hai chiều cho các doanh nhân và khách du lịch giữa hai nước.

Việt Nam Airlines sẽ tăng chuyến bay giữa TPHCM và Nagoya từ bốn tới năm chuyến bay một tuần từ tháng 10/2016 .

Việt Nam Airlines là hãng hàng không địa phương chỉ thực hiện các dịch vụ trực tiếp liên kết ba thành phố lớn của Việt Nam Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng và thành phố Tokyo, Osaka, Fukuoka và Nagoya của Nhật Bản.